

ประจำวันที่ 16-21 ตุลาคม 2556

### พาณิชย์สารภาพขายข้าวต่ำเป้า

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวสารและการส่งคืนเงินค่าข้าวเก่าและข้าวใหม่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่ ต.ค. 2554 ถึง 7 ต.ค. 2556 จำนวน 169,014 ล้านบาท เป็นเงินจากการขายข้าว โครงการรับจำนำช่วงปี 2548-2552 รวม 39,411 ล้านบาท และจากการขายข้าวโครงการรับจำนำช่วงปี 2554/55 นาปี 2555 และ นาปี 2555/56 รวม 129,602 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2556 จะคืนเงินให้ธ.ก.ส.อีก 3 หมื่นล้านบาท รวม 1.99 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ตั้งไว้ว่าจะคืนเงิน 218,965 ล้านบาทเล็กน้อย

ทั้งนี้ รัฐบาลมีข้าวในสต็อกที่เหลืออยู่ ประมาณ 14 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีภาวะผูกพัน เช่น เคาะขายให้เอกชนไปแล้วแบบยกคลัง และข้าวที่สัญญาว่าจะส่งมอบให้ประเทศที่ตกลงซื้อขายไว้ รวม 4 ล้านตัน ที่เหลือ 10 ล้านตัน จะแบ่งเป็นเซฟตี้สต็อก 3-4 ล้านตัน ทำให้มีข้าวที่สามารถทำตลาดได้รวม 6 ล้านตัน ในจำนวนนี้ยังไม่นับข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2556/57 ที่เพิ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

นายยรรยง กล่าวว่า มีประเทศที่สนใจซื้อข้าวไทย หลายแห่ง เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โดโก กานา อิรัก มาเลเซีย และอิหร่าน ซึ่งแม้จะซื้อข้าวจากไทยไปแล้ว 2.5 แสนตัน แต่ก็ยังมีความต้องการซื้อเพิ่ม ซึ่งได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศออกไปเจรจาทำตลาดแล้ว

ส่วนจีน ขณะนี้มีข้าวที่จีนสนใจซื้อจากไทย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้าวที่รัฐวิสาหกิจจีน หรือ คอฟโปกี้ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่าจะซื้อข้าวจากไทยในโควตาภาคีภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) รวม 1 ล้านตันนาน 5 ปี ซึ่งเป็นผลจากการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเจรจากับนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอร์ เจียง ผู้นำจีนเมื่อช่วงการเดินทางเยือนเมืองหนานหนิงช่วงต้นก.ย.ที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ข้าวที่เอกชนในมณฑล เฮอหลงเจียง สนใจซื้อข้าวจากไทยปริมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ มีกำหนดเดินทางเจรจาทหาข้อสรุปก่อนทำสัญญาซื้อขายเร็ว ๆ นี้ และส่วนที่ 3 ข้าวที่ผู้นำผู้นำจีนสัญญาว่าจะซื้อจากไทยปีละ 1 ล้านตัน นาน 5 ปี ซึ่งเป็นกรให้ความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ดีสองประเทศ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าการลงนามในเอ็มโอยู

"จีนมีโควตานำเข้าข้าวปีละ 5 ล้านตัน การที่จีนบอกว่าจะซื้อข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตัน เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และที่ผ่านมา เราก็ขายข้าวได้ บางส่วนเป็นข้าวเก่าจากที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ตั้งไว้มากกว่า 2 ล้านตัน ที่เราช่วยขายให้ เมื่อขายแล้วก็เอาเงินคืนให้ ธ.ก.ส.แล้ว และจะเดินหน้าขายและคืนเงินให้ต่อไป การที่ฝ่ายค้านทั้งนายชวนนท์ (นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์) ซึ่งได้ซื้อถาวรว่า ปลาบู่ชนเขื่อน กับนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าขายของไม่ได้ เป็นการให้ข้อมูลเท็จ ผมขอเรียกว่า เป็นเผ่าเลี้ยงแกะและหวังว่าการให้ข้อมูลแบบนี้ จะสร้างความเสียหายให้ประเทศได้" นายยรรยง กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### ธ.ก.ส.จีพาณิชย์เร่งระบายข้าวคืนเงินอีก 3 หมื่นล้าน

นายลักษณะณ์ วัจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงผลดำเนินงานในปีบัญชี 56 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย.56 ) ว่า ธ.ก.ส.มียอดปล่อยสินเชื่อแล้ว 1.49 ล้านบาท หรือ

14% ของสินเชื่อรวม โดยมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 19,466 ล้านบาท ส่งผลให้พอร์ตเงินฝากของธนาคารอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท ในขณะที่สภาพคล่องของธนาคารอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาท หรือ 15% ของยอดเงินฝากทั้งหมด ซึ่งสูงกว่า 69% ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดไว้ เพียงพอรองรับการปล่อยสินเชื่อทั้งโครงการรัฐและสินเชื่อปกติ ส่วนผลการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 54/55 รับจำนำข้าวเปลือก 43.54 ล้านตัน ใช้เงิน 679,452 ล้านบาท เกษตรกรร่วมโครงการ 4.22 ล้านราย

ขณะที่ กรม.มีมติให้รับจำนำข้าวต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ภายใน 31 ธ.ค.56 สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจาก ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท แต่ ธ.ก.ส.ได้สำรองออกไปก่อน วงเงินสูงถึง 1.79 แสนล้านบาท นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังจัดสรรเงินกู้อีก 4.1 แสนล้านบาท และกระทรวงพาณิชย์ต้องระบายนำมาคืนให้ได้ 1.3 แสนล้านบาท ดังนั้นส่วนที่เหลืออีก 49,425 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ออกไปให้ก่อนนั้นรัฐบาลจะต้องเร่งช่วยบริหารจัดการให้เงินทุนอยู่ในกรอบไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกันทั้ง ธ.ก.ส. สำนักงานประมาณ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ได้ข้อสรุปร่วมกัน และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วว่า กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งระบายนำมาคืนให้ได้ 3 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับโครงการรับจำนำรอบใหม่ฤดูกาลผลิต 2556/2557 ที่มีกรอบวงเงินรวม 2.7 แสนล้านบาท ปริมาณข้าวรับจำนำ 16.5 ล้านตัน ขณะนี้ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากสภาพคล่อง ธ.ก.ส. ไปก่อน รวม 1.4 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนมาให้ รวมกับเงินระบายนำมาคืนอีก 1.3 แสนล้านบาท เพื่อนำข้อเสนอเข้าที่ประชุม กชช.และ กรม.ในเร็วๆ นี้

ส่วนกรณีเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 12 จังหวัด จำนำข้าวและได้รับใบประทวนภายในวันที่ 15 ก.ย.56 แต่เกินกรอบที่รัฐบาลกำหนดไว้ 22 ล้านตัน มีจำนวนถึง 45,000 ราย เป็นปริมาณข้าว 4.5 แสนตัน คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้จ่ายเงินให้ชาวนากลุ่มดังกล่าว 6,660 ล้านบาท ธ.ก.ส.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุด ตั้งแต่ 21 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

**ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์**

## **รัฐปฏิเสธจำนำ'ธกส.ควัก 5 หมื่นล.อ้างกรม.เขี่ยสุภา**

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายลักษณะณ์ วจนา นวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.), กรมการค้าภายใน, ธ.ก.ส. และสำนักงานประมาณ ได้มีข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ที่มีวงเงินดำเนินการ 2.7 แสนล้านบาท เพื่อรับจำนำข้าว 16.5 ล้านตัน ซึ่งจะให้กระทรวงการคลัง โดย สบน. จัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบการค้าประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 6 เท่าของทุน ซึ่งมีวงเงินรวมอยู่ที่ 6 แสนล้านบาท

"ในระหว่างที่กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนนั้น ที่ประชุมร่วมดังกล่าว มีมติให้ ธ.ก.ส.นำวงเงินที่ได้รับจัดสรรคืนในปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงานประมาณเพื่อชดเชยการดำเนินการในอดีต จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 8.2 หมื่นล้านบาท มาใช้ดูแลโครงการรับจำนำข้าวช่วง พ.ย.-ธ.ค.2556 ไปพลางก่อน โดยยืนยันว่าวงเงินจำนวนนี้เป็นการสำรองจ่ายไปก่อน และหลังจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาคืนให้ทั้งหมด" ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าว

ขณะที่วงเงินในส่วนที่เหลืออีก 1.3 แสนล้านบาท ธนาคารได้ชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีรับทราบจะมาจากการระบายนำมาคืนของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนวทางการใช้เงินนี้จะมีการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นอกจากนี้ กรม. มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับ  
จำนำข้าวทั้งหมดให้อยู่ในกรอบ 5 แสนล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2556 จากปัจจุบันมีการใช้เงินในโครงการ  
ดังกล่าวทั้งสิ้น 6.79 แสนล้านบาท ซึ่งเงินส่วนที่เกินไปนั้นมาจากสภาพคล่องของธนาคาร จำนวน 1.79 แสนล้าน  
บาท และที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยคืนเงินให้ธนาคารแล้ว 1.3 แสนล้านบาท

"เงินที่เหลือ 4.94 หมื่นล้านบาทนั้น จะมาจากการตั้งงบประมาณปี 2557 มาชดเชยทั้งโครงการเก่าและ  
โครงการใหม่ จำนวน 8.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนนี้ธนาคารเบิกเงินมาแล้ว 2.5 หมื่นล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกเกือบ  
3 หมื่นล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งระบายนำมาใช้คืนภายใน 3 เดือนนี้ จึงจะทำให้กรอบการใช้เงินอยู่ที่ 5  
แสนล้านบาท" นายลักษณะ ระบุ

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวด้วยว่า กรม.ยังมีมติให้ธนาคารนำสภาพคล่องจำนวน 6.66 พันล้านบาท เพื่อใช้  
สำรองจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้ใบประทวนโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2555/56 ก่อนวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา  
ที่นำข้าวเข้าโครงการไม่ทัน จำนวน 4.5 หมื่นราย โดยคิดเป็นปริมาณข้าว 4.5 แสนตัน โดย ธ.ก.ส.จะเริ่มดำเนินการ  
จ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรได้ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ และหลังจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณปี 2558 มาคืนให้  
ธนาคารทั้งจำนวน ซึ่งในส่วนนี้จะรวมค่าเสียโอกาสทางการเงินที่ FDR+1 ด้วย

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ที่  
มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้อนุมัติการรับจำนำหัวมัน  
สำปะหลังสดจากเกษตรกรในฤดูกาลผลิต 56/57 ปริมาณ 10 ล้านตัน ที่ราคา 2.60 บาทต่อ กก. ซึ่งสูงกว่าราคา  
ปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 2.50 บาทต่อ กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่าจะในปีนี้มีหัวมันสดเข้าสู่ระบบประมาณ 28  
ล้านตัน โดยจะเสนอให้ที่ประชุม กรม.เห็นชอบต่อไป เพื่อดำเนินการได้ในเดือน ธ.ค.นี้

ทางด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงกรณีเข้ามาทำหน้าที่ประธาน  
คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว โดยไม่มอบหมายให้ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง  
รับผิดชอบว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรม.ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.มาหลายปี รวมถึง  
มีความรู้เรื่องบัญชี คาดว่าจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556  
น.ส.สุภาได้ส่งไปให้ กชช.รับทราบแล้ว ซึ่งการปิดบัญชีดังกล่าวมีผลขาดทุนใกล้เคียงกับที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรทำ  
จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ เพราะ 2 ปีขาดทุนถึง 4.25 แสนล้านบาท

"การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวขึ้นอยู่กับ กชช.ว่าจะใช้ตัวเลขของ น.ส.สุภาที่ส่งไป หรือว่าจะส่งกลับมา  
ให้คณะกรรมการปิดบัญชีที่มีนายรังสรรค์ เป็นประธานทบหน่ออีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นอำนาจของ กชช." แหล่งข่าว  
กระทรวงการคลังระบุ

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวใน  
เรื่องดังกล่าวว่า ไม่แปลกใจที่ให้นายรังสรรค์มาคุมเอง เพราะ น.ส.สุภานำความจริงเกี่ยวกับการขาดทุนจำนำข้าวมา  
บอก กับสังคม แต่ความจริงนั้นไม่ถูกใจรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหนีความจริงไม่พ้นและสุดท้ายโครงการนี้ไปต่อ  
ไม่ได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## รัฐบาลลุยไฟจำนำข้าวแม้ขาดทุนยับ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้ขาดทุน  
ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 2 ฤดูกาลผลิต เป็นเงิน 4.25 แสนล้านบาท ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน โดยการรับ  
จำนำข้าว 2 ปี ใช้เงินไปรวม 6.79 แสนล้านบาท ปีแรกใช้ไป 3.3 แสนล้านบาท ปีที่ 2 ใช้เงินไปกว่า 3.4 แสนล้าน

บาท จึงเป็นไปได้ที่จะขาดทุนเฉลี่ยปีละ 2.2 แสนล้านบาท เพราะหากคิดเช่นนั้นหมายความว่าขายข้าวได้แค่ปีละ 1.2 แสนล้านบาท หรือ 35% เท่านั้น แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ปิดบัญชีการรับจำนำข้าวเพราะยังขายข้าวไม่หมด อย่างไรก็ตาม นายนิวัฒน์ธำรงยอมรับว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการขาดทุนจริง โดยรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรองรับการขาดทุนไว้ปีละ 8 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อดำเนินการจริงคาดว่าจะการขาดทุนจะมากกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท

“ตัวเลขนี้ได้บวกค่าดำเนินการและดอกเบี้ยไปแล้ว ซึ่งตัวเลขเรื่องการขาดทุนก็ยังมีตัวเลขแตกต่างกันระหว่างคณะกรรมการปิดบัญชีของกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีการคำนวณสต็อกข้าวของรัฐที่ต่างกัน” นายนิวัฒน์ธำรง ชี้แจง

นายนิวัฒน์ธำรง ชี้แจงอีกว่า โครงการรับจำนำข้าวต้องดูโครงการทั้งระบบว่าได้ประโยชน์อย่างไร แม้จะขาดทุนปีละ 1 แสนล้านบาท แต่ชาวนาได้ประโยชน์ ได้เงินไปจับจ่ายใช้สอย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 รอบ เม็ดเงิน 1 แสนล้านบาท ก็เท่ากับ 1% ของจีดีพี และโครงการนี้ไม่ยากให้ดูเรื่องกำไรขาดทุน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มีเสถียรภาพ

“รัฐบาลจะยังเดินหน้ารับจำนำข้าว ต่อไป เพราะชาวนาได้ประโยชน์ได้เงินจำนำร้อยละ 100 ช่วยทำให้ชาวนามีเสถียรภาพ แต่หากเปลี่ยนการช่วยเหลือเป็นรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาตลาด คำนวณตามต้นทุน 6,000-7,000 บาทต่อตัน แล้วรัฐเติมเงินเข้าไปให้ 2,000-5,000 บาทต่อตัน อำนาจก็อยู่กับผู้ซื้อ เกษตรกรก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ ที่สำคัญไม่ได้ถูกจำกัด” นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า พร้อมจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 21 ต.ค.นี้ ตามกระบวนการจ่ายเงินแบบเดิม โดยระยะเวลา 2 ปี ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วกว่า 4 ล้านราย เป็นเงินกว่า 6.79 แสนล้านบาท แต่ฐานะการเงินธนาคารยังคงแข็งแกร่ง

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## นิวัฒน์ธำรงรับจำนำข้าวขาดทุนแสนล้านบาท

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้ขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 2 ปีเป็นเงิน 4.25 แสนล้านบาท ตามที่มีการวิจารณ์ โดยจำนำข้าว 2 ปี ใช้เงินรวม 6.7 แสนล้านบาท ปีแรกใช้ไป 3.3 แสนล้านบาท ปีที่ 2 ใช้ไป 3.4 แสนล้านบาท จึงเป็นไปได้ที่จะขาดทุนเฉลี่ยปีละ 2.2 แสนล้านบาท เพราะหากคิดเช่นนั้นหมายความว่าขายข้าวได้ 1.2 แสนล้านบาทต่อปี หรือ 35% เท่านั้น แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เพราะยังขายข้าวไม่หมด

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าโครงการมีการขาดทุน โดยตั้งงบประมาณการขาดทุน 8 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่เมื่อดำเนินการจริงคาดว่าจะมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี โดยตัวเลขนี้ได้บวกค่าดำเนินการและดอกเบี้ยไปแล้ว ซึ่งตัวเลขภาครัฐเรื่องการขาดทุนก็ยังมีตัวเลขแตกต่างกันระหว่างคณะกรรมการปิดบัญชีของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีการคำนวณสต็อกของรัฐที่ต่างกัน

นายนิวัฒน์ธำรง ชี้แจงว่า โครงการรับจำนำข้าวต้องดูโครงการทั้งระบบว่าได้ประโยชน์อย่างไร โดยแม้จะขาดทุน 1 แสนล้านบาทต่อปี แต่ชาวนาได้ประโยชน์ได้เงินไปจับจ่ายใช้สอย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 รอบ เม็ดเงิน 1 แสนล้านบาทก็เท่ากับ 1% ของจีดีพี ก็จะมีการหมุนต่อเนื่อง และโครงการนี้ไม่ยากให้ดูเรื่องกำไรขาดทุน อยากให้มองว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มีเสถียรภาพ

“รัฐบาลจะเดินหน้าจำนำข้าวต่อไป เพราะชาวนาได้ประโยชน์ได้เงินจำนำร้อยละ 100 ช่วยทำให้ชาวนามีเสถียรภาพ แต่หากเปลี่ยนการช่วยเหลือเป็นรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาตลาด คำนวณตามต้นทุน 6,000-7,000

บาทต่อตัน แล้วรัฐเติมเงินเข้าไปให้ 2,000-5,000 บาทต่อตัน อำนาจก็อยู่กับผู้ซื้อ เกษตรกรก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ และที่สำคัญบข ไม่ได้ถูกจำกัด" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว  
ที่มา โพสต์ทูเดย์

## พาณิชย์ ตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 57 ที่ 8-10 ล้านตัน-ปีหน้าตามเป้า, คาดเซ็นขายข้าวจีทูจีจ.ค.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการส่งออกข้าวไทยในปีหน้าว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8-10 ล้านตัน ซึ่งจะมีทั้งข้าวที่ขายโดยเอกชนไทย และข้าวที่ขายแบบจีทูจี ส่วนปีนี้น่าจะได้ตามเป้าหมายที่ 8-8.5 ล้านตัน

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ประมาณกลางเดือนพ.ย.56 จะเดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีน ในรายละเอียดการซื้อข้าวไทยในรูปรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ปีละ 1 ล้านตัน ตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันไว้ โดยจะเจรจาขายข้าวให้จีนทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว ส่วนราคาที่จะซื้อขายกัน จะยึดราคาตลาดโลกเป็นหลัก

"ตั้งเป้าหมายที่จะเซ็นสัญญาซื้อขายกันได้โดย หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนธ.ค.56 พร้อมกันนั้น ยังจะหารือในรายละเอียดการซื้อขายสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีก ทั้งยางพาราปริมาณ 200,000 ตัน และมันสำปะหลัง" รมว.พาณิชย์ กล่าว

สำหรับการขายข้าวให้กับรัฐวิสาหกิจจีนของมณฑลเฮย์หลงเจียงปริมาณ 1.2 ล้านตันนั้น ภายในเดือนธ.ค. นี้ จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกันได้ ส่วนสัญญาที่รัฐวิสาหกิจจีน คือ บริษัท คอฟโก ลงนามร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปริมาณ 1 ล้านตันภายใน 5 ปี หรือประมาณปีละ 200,000 ตันนั้น เป็นเรื่องที่เอกชนจะไปดำเนินการต่อไป

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวต่อว่า ไทยยังมีโอกาสขายข้าวให้กับจีนได้อีก ตามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ในเรื่องลดไฟความเร็วสูงแลกสินค้าเกษตร ซึ่งหากกระทรวงคมนาคมไปเจรจาในรายละเอียดได้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ก็จะเจรจาส่งออกข้าวสินค้าเกษตรของไทย ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ขายข้าวจีน 5 ล้านตันยังปริศนา

กรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการนำนายหลี เค่อ เจียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปที่เชียงใหม่ (13 ต.ค.56) ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่ารัฐบาลไทย-จีนได้มีการลงนามความตกลงระหว่างกันที่สำคัญคือ จีนจะซื้อข้าวจากไทยแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี จากเดิม 1 ล้านตันในเวลา 5 ปี เป็นปีละ 1 ล้านตันหรือรวม 5 ล้านตันในเวลา 5 ปี และจะซื้อยางพาราจากไทย 2 แสนตันต่อปีนั้น

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องดังกล่าวมีเพียงนายกรัฐมนตรีของไทยเท่านั้นที่เป็นผู้ออกมาเปิดเผย โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนออกมาให้ข้อมูลแต่อย่างใด แต่ที่แน่ๆ มีเพียงการลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกับรัฐวิสาหกิจจีนที่ต้องการซื้อข้าวจากเอกชนไทยปีละ 2 แสนตัน ในระยะ 5 ปีเท่านั้น ที่ผ่านมานายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาให้ข่าวว่าจะลงนามความตกลงขายข้าวให้จีน 1.2 ล้านตันโดยระบุเป็นคนละล็อตกับที่นายกรัฐมนตรีจีนเยือนไทย แต่ก็ไม่เห็นมีการลงนามความตกลงและก็ไม่เห็นใครทราบว่ายูในปีเดียวกันหรือไม่อย่างไรเพราะไม่มีการยืนยันออกมา

"หากจีนซื้อจริงราคาข้าวที่จีนจะซื้อช่วง 5 ปีจากนี้คงดูยาก แต่ที่เห็นตอนนี้คือจีนเริ่มนำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้น เนื่องจากว่าทางตอนเหนือของจีนปริมาณในแม่น้ำลดลงอย่างมาก ขณะที่ราคาข้าวไทยเอง(ข้าวขาว 5%) ก็ลดลงมาแตะระดับ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันแล้วน่าจะสู้กับคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดียได้ดีขึ้น แต่ผู้ซื้อก็ยังน้อยอาจเป็นเพราะผู้ซื้อรอจังหวะราคาข้าวถูกลงอีก เพราะรู้ว่าข้าวในสต็อกรัฐบาลไทยเหลือเยอะ"

สอดคล้องกับนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด ที่กล่าวว่า เรื่องที่รัฐบาลไทยมีการลงนามซื้อขายข้าวกับจีนจำนวน 5 ล้านตันนั้นไม่ทราบรายละเอียด เพราะเห็นแต่ นายกรัฐมนตรีของไทยออกมาพูดฝ่ายเดียว แต่ที่มีการลงนามจริงคือการลงนามซื้อขายข้าวกับเอกชนไทยจำนวน 1 ล้านตัน ระยะเวลา 5 ปี หรือปีละ 2 แสนตันเท่านั้น (ปกติจีนจะมีการซื้อข้าวจากไทยปีละประมาณ 3 แสนตัน) เนื่องจากเวลานี้ราคาข้าวไทยมีระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดีย โดยปัจจุบันราคาข้าวไทยอยู่ที่ 420-430 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ของเวียดนามแม้ว่าราคาจะขยับขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับ 380-390 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่ก็ถือว่าข้าวไทยแข่งขันได้ดีขึ้นเพราะคุณภาพดีกว่า

"5 ปีจากนี้คงบอกยากกว่าราคาข้าวจะไปในทิศทางใด เพราะช่วงนี้ตลาดยังเป็นของผู้ซื้อ ประกอบกับไทยมีสต็อกข้าวกว่า 10 ล้านตัน และผลผลิตในประเทศก็ดี ในขณะที่เวียดนาม ก็มีพวเขาเองก็มีผลผลิตที่ค่อนข้างดี รวมถึงผลผลิตในประเทศผู้นำเข้าด้วย ดังนั้นราคาก็ไม่น่าจะสูงหรือต่ำไปกว่านี้แล้ว"

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีของไทยและจีนได้มีความตกลงซื้อขายข้าวแบบจีทูจีเพิ่มเป็นปีละ 1 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี รวม 5 ล้านตันนั้น นับเป็นข้อตกลงใหม่ภายใต้การเจรจา ระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางเยือนไทย เป็นคนละส่วนกับข้าวของภาคเอกชนที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ลงนามเอ็มโอยูกับทาง COFCO Corporation (คอฟโค คอร์ปอเรชั่น) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา และยังเป็นคนละส่วนกับการทำการค้าแบบแลกเปลี่ยน (บาร์เตอร์เทรด) ข้าวแลกรถไฟ ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามเอ็มโอยูกับรัฐบาลจีนไปก่อนหน้านี้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในแบบจีทูจีในครั้งนี้ จะแยกออกมาต่างหากกับข้อตกลงที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปเจรจาและจัดความตกลงขายข้าวให้แก่จีนปริมาณ 1.2 ล้านตันหรือไม่ แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเจรจาเพิ่มเติม และรวมเป็นข้อสรุปในเรื่องนี้คงต้องรอให้นายนิวัฒน์ธำรง แถลงถึงรายละเอียดอีกครั้ง

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## **AFET ประเดิมเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลล็อตแรก 1.4 แสนตัน 25 ต.ค.นี้**

นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจ และผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET) เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเปิดประมูลข้าวล็อตแรกผ่าน AFET ในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าวทุกระดับเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้

สำหรับการประมูลข้าวของรัฐผ่าน AFET นั้นเป็นนโยบายสำคัญที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ และนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กำหนดขึ้นจากความต้องการของทุกฝ่ายที่อยากให้มีการระบายผ่านกลไกตลาดเสรีและโปร่งใส และเน้นคัดเลือกข้าวที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้ค้าข้าวเพื่อยกระดับราคาข้าวของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย

โดยข้าวที่จะประมูลในครั้งแรกนี้มีจำนวนรวม 140,443.790 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% จำนวน 109,775.065 ตัน จากคลังในจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยนาท และสระบุรี และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 30,668.725 ตัน จากคลังในจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยกำหนดการรับมอบข้าวเป็น 3 ล็อต เริ่มล็อตแรกในเดือน ธ.ค.56 ส่วนล็อตสองและสามในเดือน.ค.และ ก.พ.57 ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ค้าข้าวที่เข้าประมูลวางแผนการค้าข้าวได้อย่างเหมาะสม โดยจะเปิดคลังสินค้าให้ผู้ประกอบการข้าวทั่วไปได้เข้าตรวจสอบคุณภาพหรือดูสภาพข้าวสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ต.ค.นี้ และเปิดยื่นซองเสนอส่วนต่างราคา(Basis) ในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ณ กระทรวงพาณิชย์

นายศักดิ์ดา กล่าวอีกว่า การประมูลผ่านตลาด AFET นั้น คัดข้าวคุณภาพดีจากคลังมาตรฐานในแหล่งข้าวที่เป็นที่น่าเชื่อถือในคุณภาพและยังแบ่งเป็นกองย่อยไม่เกิน 2,000 ตัน(20,000 กระสอบ) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าข้าวทุกระดับทั้งรายกลางรายเล็กสามารถเข้าประมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

"AFET คาดว่าจะมีผู้ประกอบการค้าข้าวให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลอย่างมาก ซึ่งการประมูลข้าวของรัฐบาลผ่าน AFET หากดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้กลไกตลาดทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการค้าข้าวของผู้ประกอบการ และรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายศักดิ์ดา กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ผู้ส่งออกค้านจำหน่ายข้าว-วอนรัฐหยุดแทรกแซง และพัฒนาการผลิตให้ชาวนาแทน

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรใช้กลไกตลาดในการส่งออกข้าวไทย แต่ไม่ควรใช้กลไกของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง เพราะที่ผ่านมาการส่งออกข้าวของไทยสามารถทำได้ดีอยู่แล้ว โดยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่มานานหลาย 10 ปี

"ประเทศที่พึ่งมานักต่อนักที่ใช้กลไกของรัฐ เช่น พม่า เวียดนาม ซึ่งเขาก็กลับมาใช้กลไกตลาด เพราะมันไม่เข้าใครออกใคร รัฐไม่ควรเข้ามายุ่งหรือแทรกแซงเลย เพราะมันดีอยู่แล้ว เราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ มองว่าควรแข่งขันกัน ต้นทุนการผลิตข้าวโดยเฉลี่ย 5-6 พันบาท และถ้าขายได้ก็ประมาณ 10,000 บาท ก็ถือว่ามีผลกำไรพอสมควร" นายวิชัย กล่าวในงานสัมมนา "มหากาพย์จำหน่ายข้าว สุ่มหกรรมกอบกู้สุจริต"

พร้อมมองว่า แม้ไทยได้ปรับลดราคาขายข้าวลงใกล้เคียงกับตลาดโลก โดยลงมาอยู่ที่ 400 เหรียญ/ตันแล้ว แต่ผู้ซื้อกลับยังไม่ดี ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงราคา แต่ควรเข้าไปพัฒนาระบบการเพาะปลูก การลดต้นทุนให้เกษตรกร เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ดีขึ้น มีระบบชลประทานที่ดี และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้น

นายวิชัย เห็นว่า ไม่ควรจะดำเนินนโยบายรับจำหน่ายข้าวอีกต่อไป เนื่องจากไทยมีการส่งออกข้าวได้ 150,000 ล้านบาท แต่กลับขาดทุนเกิน 250,000 ล้านบาท ดังนั้นมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อ เพราะจะยิ่งส่งผลให้ข้าวที่อยู่ในสต็อกเกิดความเสียหาย

"ของเราทำมา 2 ปี ปีแรกลดลงไป 32% คนขายได้กำไร 4-5 หมื่นล้านบาท จากการขายข้าวที่น้อยลง และปีนี้ก็ต่ออีก ยิ่งทำยิ่งพังขายข้าวได้น้อยลงไปอีก มันเป็นเรื่องที่ทำต่อไม่ได้" นายวิชัย กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## โรงสี-ผู้ส่งออก-ชาวนา' ประสานเสียงชี้ 'จำหน่าย' ไปต่อไม่ไหว

ในงานครบรอบ 100 ปีชาตกาล ป่วย อังภากรณ์ เพื่อสถาปนาแนวความคิด บรรทัดฐานทางจริยธรรม อันเป็นองค์ประกอบของคุณธรรมสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โครงการเตรียมงานรำลึกฯ และองค์กรภาคีร่วมจัดงาน มหากาพย์จำหน่ายข้าว สุ่มหกรรมกอบกู้สุจริต "ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ"

โดยภายในงานมีตัวแทนฝั่งโรงสี นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย อดีตผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ด้านการส่งออก นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมส่งออกข้าวออกต่างประเทศ และตัวแทนชาวนา นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ออกโรงประสานเสียงตีแผ่กลไกตลาดข้าว 'กลไกโกง' โครงการรับจำหน่ายข้าว พร้อมกับมีข้อเสนอให้ภาครัฐที่ประกาศจะเดินหน้านโยบายต่อ ได้ทบทวน และปรับปรุง 'อุตสาหกรรมข้าว'

นายนิพนธ์ เริ่มต้นกล่าวถึงโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล เป็นโครงการที่มีการรั่วไหลและทุจริตได้ในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนชาวนา การนำข้าวเข้าโรงสี การส่งข้าวที่สีแปรสภาพแล้วไปยังโกดัง และขั้นตอน

การระบายข้าว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย หากรัฐบาลยืนยันและประกาศชัดเจนแล้วว่าจำดำเนินนโยบายจะต้องอุดหนุนชองว่าง จุดอ่อนที่จะกล่าวต่อไปนี้ เพื่อให้เม็ดเงินตกถึงมือชาวนามากที่สุด

นายกิตติศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันโรงสีข้าวที่ค้าขายเชิงพาณิชย์มี 2,000 กว่าโรง แต่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มี 800-900 โรง แสดงว่า โรงสีอีกกว่าครึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดที่ราคาสูง เพราะการเข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ จ่ายเงินให้เซอร์เวย์เยอร์ ทั้งที่ระบบปกติก็อยู่ได้

"โรงสีที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินค่าเข้าร่วมต่อรายมากบ้างน้อยบ้าง เมื่อมีชื่อเข้าร่วมต้องตรวจสอบกำลังผลิต ยุ้งฉาง เครื่องอบความชื้น ถ้าเสปกไม่ถูกต้องผ่อนผัน เมื่อได้เข้าร่วมแล้ว การวางหนังสือค้ำประกันไม่ได้ตรวจสอบว่าวางครบทุกแห่งหรือไม่ เมื่อแปรสภาพข้าวเจ้าหน้าที่ ออก.และอคส.ก็จ้างเซอร์เวย์เยอร์มาตรวจสอบคุณภาพ แต่ไม่ใช่บริษัทที่เชี่ยวชาญเพื่อการส่งออก" นายนิพนธ์ กล่าว และว่า หากเช็คให้ลึก อาจมีการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำไป ซึ่งเป็นบริษัทที่ต้งขึ้น 'เฉพาะกิจ' กว่า 90% เพื่อหาประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าว

"ต้นทุนเหล่านี้ของโรงสี เป็นที่มาหนึ่งที่ทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาเพียง 11,000-12,000 บาท"

เขาทิ้งท้าย ด้วยการมองภาพขณะนี้ว่า รัฐบาลกำลังอยู่ในภาวะที่ติดขัดกับโครงการรับจำนำข้าว หากดำเนินการต่อไปก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมาก

ทั้งนี้ คาดว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้า ในบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์อาจต้องจารึกชื่อของรัฐบาลชุดนี้ไว้ว่า ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน!

ขณะที่นายวิชัย ฉายภาพให้ฟังว่า ที่ผ่านมามาประเทศไทยผลิตข้าวไว้กินครึ่งหนึ่ง และไว้เพื่อส่งออกอีกครึ่งหนึ่ง รวมแล้วไม่เกิน 11 ล้านตันในแต่ละปี แต่ตัวเลขการซื้อข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาลปีที่ผ่านมามีอยู่ถึง 13 ล้านตัน

นั่นหมายความว่า... ข้าวทุกเม็ดที่เคยส่งออกได้ตามระบบที่มีอยู่ ถูกแย่งไปทั้งหมดด้วยการใช้กลไกตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาดถึง 50% จึงไม่มีพ่อค้ารายใดสู้ได้ หรือซื้อมาได้ก็ขายไม่ได้ นี่เป็นความตั้งใจไม่ให้พ่อค้ามาแข่ง แต่ที่พิสดารกลับพบว่า ผู้ส่งออกยังมีข้าวไปส่งออกได้ถึง 7 ล้านตัน นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหาคำตอบว่า กลไกตลาดของรัฐบาลเป็นเช่นไรแน่??

เมื่อรัฐบาลตั้งราคาสูง ซื้อข้าวมาไว้ในมือจำนวนมาก แต่กลับขายราคาถูกลงกว่าราคาตลาดให้ผู้ค้าบางราย อีกทั้งยังมีอำนาจอนุมัติขายข้าวราคาโลกรั่มละ 5.75 บาท ทั้งที่ต้นทุนการรับจำนำข้าวราคา 15,000 ต่อตันโลกรั่มข้าวสาร เมื่อแปรเป็นข้าวสารจะอยู่ที่ราคา 25 บาทต่อตันโลกรั่ม หากรวมค่าใช้จ่ายการบริหารขั้นตอนต่างๆ จะขาดทุนมากกว่านี้ และที่ชัดเจนคือ... ค่าบริหารของรัฐบาลแพงกว่าเอกชนถึง 3 เท่า

"บ้านเมืองเรา ไม่มีกลไกมาตรวจสอบหน่วยงานที่ทำเช่นนี้ ทั้งที่มีตัวเลขชี้ชัดเจนว่า ขาดทุนปีละกว่า 200,000 ล้านบาท ขณะที่ตัวเลขการส่งออกปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท เท่ากับว่าส่งออกทั้งหมดยังไม่เท่ากับขาดทุนต่อปี และเสียหายเทียบเท่ากับว่า 1 สนามบินหายไปปีละแห่ง เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิใช้งบประมาณก่อสร้าง 150,000 ล้านบาท"

ในฐานะผู้ส่งออกข้าวมายาวนาน นายวิชัย ถอดบทเรียนให้ฟังว่า การค้าข้าวต้องได้ราคาที่เหมาะสมตลอดเวลา ตั้งราคาเดียวทั้งปีไม่ได้ เพราะสินค้าเกษตรมีขึ้นมีลง ต้องรู้ช่วงเวลาในการขาย ทั้งนี้ หากปล่อยให้ข้าวซื้อขายตามกลไกตลาด สามารถประหยัดเงินแผ่นดินได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท

"2 ปีที่ผ่านมา ชัดเจนว่า ข้าวที่มีขายไม่หมด แต่เกษตรกรยังไม่รู้สึก มองระยะสั้น ไม่รู้ว่าขาดทุนมากกว่าที่ส่งออกทุกปี ถึงจุดหนึ่งข้าวทั้งหมดจะเน่าเสีย ข้าวใหม่จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ จนล้นโกดัง เมื่อเงินหมดจะมีจุดจบอย่างแน่นอน แต่จุดจบจะไปอยู่ที่ใครเท่านั้น"

ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์สมาคมส่งออกข้าวฯ ระบุถึงสาเหตุที่เกษตรกรไทยยากจนด้วยว่า เพราะไม่มีที่ดินที่นาทำกิน ไม่ใช่เพราะขายข้าวได้ราคาไม่ดี ดังนั้น การแก้ปัญหาโดยตั้งราคาสูงไม่ใช่เรื่องดี ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นราคาที่ปลูกได้และขายได้ด้วย เมื่อเกษตรกรเชื่อคนที่ให้ราคาดี จึงเกิดสถานการณ์ที่ปลูกข้าวได้ แต่ขายไม่ได้



"การขาย การส่งออกทุกอย่าง ราคาต้องใช้กลไกตลาด แต่หากรัฐบาลมีเงินควรช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องที่ไม่เกี่ยวราคา เช่น เพิ่มระบบชลประทาน วิจัยพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่วนการค้าขายปล่อยให้กลไกตลาดทำหน้าที่ไป หรือมีเงินมากก็แจกเกษตรกรต่อไร่ อย่างเรื่องราคา"

ด้านนายประสิทธิ์ ผู้ออกเสียงแทนชาวนาทั่วประเทศ บอกว่า ขณะนี้ชาวนาจาก จ.อยุธยา สุพรรณบุรี และ สิงห์บุรีได้นัดประชุมรวมตัว ด้วยเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเริ่มไปไม่ไหว กลัวว่าขายข้าวเข้าโครงการแล้วจะไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินล่าช้า ไม่ทันไปใช้หนี้ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง และเพื่อเรียกร้องถึงรัฐบาลให้เปลี่ยนมาเป็นโครงการประกันรายได้ เช่นเดียวกับชาวนาอีสานที่เริ่มเรียกร้องให้เลิกโครงการฯ เนื่องจากทำนาได้เพียง 2-3 ตัน ไม่ได้ประโยชน์จากการรับจำนำ

นายประสิทธิ์ มองภาพจากนี้ว่า โครงการรับจำนำข้าวจะดำเนินการไปไม่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อย่างแน่นอน เนื่องจากเริ่มเห็นว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณในการดำเนินการในรอบใหม่ และยังมีเงินคงค้างที่ต้องจ่ายให้กับชาวนาที่นำข้าวมาเข้าโครงการในรอบก่อนหน้านี้นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่า 'ส่วนดี' ของโครงการรับจำนำก็คือการ 'ตั้งราคาสูง' ถึง 20,000 และ 15,000 บาท แต่ชาวนาขายจริง ๆ ก็ไม่ได้ราคาสูงเท่าที่ตั้งไว้ เต็มที่ได้ 10,000-12,000 บาท เนื่องจากถูกหักเรื่องคุณภาพ

คำถามมีอยู่ว่าแล้วส่วนต่างเงินที่เหลือหายไปไหน? เพราะเป็นงบประมาณที่ตั้งแล้ว จะเห็นว่าไม่มีการแจกแจงเลยว่านำไปทำอะไร ตรงกันข้ามรัฐบาลกลับเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงิน

"ผมเคยท้วงแล้วว่า จำนำทุกเม็ดจะมีปัญหา เสนอให้ตั้งครัวเรือนละ 500,000 แต่รัฐบาลก็ไม่ฟัง ดื้อรั้น คิดเพียงว่าเป็นนโยบายที่ประกาศไปแล้วต้องทำ ผมไม่ได้ตั้งใจเลยที่ตั้งราคาไว้สูง เพราะมองเห็นภาพข้างหน้าแล้วจะไปไม่รอด นอกจากห่วงประเทศชาติแล้ว ยังเห็นด้วยว่าชาวนาจะไม่ได้รวยขึ้นจากนโยบายเช่นนี้ โดยเฉพาะชาวนารายย่อย"

สำหรับ 'ส่วนเสีย' ของโครงการฯ คือ ใช้เงินงบประมาณมากเกินไป และขณะนี้เริ่มพลิกแพลงให้ใช้หลักฐานมากขึ้นในการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เรียกได้ว่าเป็นการ 'ฆ่าตัดตอน' ให้ชาวนาร่วมจำนำข้าวได้น้อยลง จะเห็นว่าชาวนาเริ่มเสียเปรียบ ถูกบีบ ถูกแสวงหาผลประโยชน์มากขึ้น นี่ยังไม่นับทุจริตอีกหลายขั้นตอน ในอนาคต ชาวนารายย่อยจะลำบากมากยิ่งขึ้น.

[ที่มา สถาบันนิรตรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 ต.ค. 2556 มีจำนวน 145,875 ตัน มูลค่า 61.813 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 15 ต.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.344 ล้านตัน มูลค่า 2.294 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.4% และมูลค่าลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 6.098 ล้านตัน มูลค่า 2.704 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหารแห่งเวียดนามชี้ว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามในปีนี้อาจไม่สามารถทำได้ถึง 7 ล้านตันตามเป้าที่วางไว้เป็นผลมาจากอุปสรรคบางประการในตลาด ซึ่งหากเป็นไปตามการคาดการณ์ดังกล่าวจะทำให้การส่งออกข้าวของเวียดนามลดมาอยู่ที่ 7.1-7.2 ล้านตัน

เทรดเดอร์ค้าข้าวระบุว่า บริษัท Vinafood 2 ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของเวียดนามได้ทำข้อตกลงขายข้าวจำนวน 120,000 ตันให้กับบริษัทเอกชนของฟิลิปปินส์ ซึ่งการบรรลุข้อตกลงขายข้าวดังกล่าว ช่วยลดปริมาณข้าวในสต็อกของเวียดนามหลังจากไม่ได้ทำสัญญาสำคัญมาเป็นเวลานาน และยังทำให้ราคาข้าวขาว 10% ขยับสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการที่ราคาข้าวส่งออกที่สูงขึ้นนี้อาจหมายถึงการสูญเสียสัญญาซื้อขายใหม่ๆ ให้กับคู่แข่ง

อย่างไทยและปากีสถาน รายงานระบุว่า กว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณข้าวที่ทำการซื้อขายกันนั้น เป็นข้าวขาว 5% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 15% และ 25% โดยจะเริ่มดำเนินการส่งมอบในเดือนหน้า

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ที่ท่าเรือ Saigon Port ในสัปดาห์นี้ อยู่ระหว่าง 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นราว 10% นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมา ซึ่งผู้ค้าข้าวรายหนึ่งกล่าวว่า ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อข้าวจากไทยหรือปากีสถาน โดยราคาข้าว 5% ของไทยอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเมื่อส่วนต่างราคาน้อยกว่า 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน การซื้อข้าวไทยย่อมดีกว่า

เทรดเดอร์ค้าข้าวได้ชี้ว่า ราคาข้าวในเวียดนามที่พุ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการจากจีน ซึ่งหนังสือพิมพ์ Vietnam Economic Times รายงานอ้างข้อมูลจากสมาคมอาหารเวียดนามว่า ในปีนี้ จีน เป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยซื้อข้าวจากเวียดนามไปแล้ว 1.2 ล้านตัน ผ่านการค้าทางชายแดน

อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่า ในปีนี้เวียดนามอาจส่งออกข้าวได้น้อยกว่า 7 ล้านตัน เพราะสภาพตลาดที่ยากลำบาก และเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าเป้าที่ทางการตั้งไว้ที่ราว 7.1-7.2 ล้านตัน

นอกจากนี้เทรดเดอร์ ยังเตือนด้วยว่า การขายข้าวให้จีนผ่านทางชายแดนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการส่งออกข้าวของรัฐบาล เพราะเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่า มีการส่งข้าวให้กับจีนไปแล้วมากน้อยเท่าใด ซึ่งตามปกตินั้น การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนนั้น จะไม่ได้มีการนับรวมไว้ในสถิติของทางการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลเวียดนาม แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามไปแล้ว 1.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 619,965 ตัน จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 241,218 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 4,012 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 80,373 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 136,636 ตัน ปลายข้าวจำนวน 15,322 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 28,553 ตัน และข้าวหอมจำนวน 93,297 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 298,021 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 296,688 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 5,008 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหารของอินโดนีเซีย (The Board of Logistics; Bulog) ระบุว่าในปีนี้อาจจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 3.19 ล้านตัน จากเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3.7 ล้านตัน ทั้งนี้ อินโดนีเซียคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้ เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นและสต็อกข้าวของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้น

รัฐบาลได้จัดทำรายงานประมาณการผลผลิตในครั้งที่ 1 ของปีนี้ โดยคาดว่าในปี 2013 นี้ จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 76 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 34 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 0.35% ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 37 ล้านตัน อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียคาดว่าในรายงานประมาณการครั้งที่ 2 คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งคาดว่าในปีนี้อินโดนีเซียไม่มีความต้องการที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ ทางการอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสต็อกข้าวขึ้นต่ำจาก 2.2 ล้านตัน เป็น 2.7 ล้านตัน ในปีนี้ และในปี 2014 จะเพิ่มเป็น 3 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2013/14 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 105 ล้านตัน ข้าวสารลดลงประมาณ 3% จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 108 ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่าผลผลิตข้าวในปี 2012/13 ที่มีผลผลิตประมาณ 104.4 ล้านตัน

ทั้งนี้ การปรับลดประมาณการผลผลิตที่ลดลงเป็นผลจากการที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงของการเจริญเติบโตของต้นข้าวในบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศ โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2013/14 จะลดลงประมาณ 2%

ทางด้านการส่งออกนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยังคงคาดว่าในปี 2013/14 อินเดียจะส่งออกข้าวประมาณ 9.3 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (MMA) จำนวน 5,126 ตัน ในราคา 734.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเป็นข้าวจากสหรัฐฯ (U.S. No 1) จากที่มีการเปิดประมูลซื้อจำนวน 6,700 ตัน (ข้าวกล้อง) เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบภายในเดือน ธ.ค.นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

หน่วยงานด้านการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน (The China Securities Regulatory Commission; CSRC) ได้อนุญาตให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว (The Zhengzhou Commodity Exchange; ZCE) เปิดการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวเมล็ดสั้นพันธุ์จาปอนิกา (short-grain rice (Japonica rice) และข้าวเมล็ดยาวพันธุ์อินดิกาปลายฤดู (late Indica rice) ได้แล้ว จากเดิมที่จะเปิดให้มีการซื้อขายเฉพาะข้าวเมล็ดยาวพันธุ์อินดิกาต้นฤดู (early Indica rice) เท่านั้น

ทางการจีนได้เร่งที่จะเพิ่มชนิดสินค้าที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดมากขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะใช้กลไกของตลาดสินค้าล่วงหน้าเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็กำลังพยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างของตลาดการเงิน

ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาดังกล่าวจะมีการเปิดตัวภายในปีนี้แต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาที่แน่นอน โดยทาง ZCE ได้เผยแพร่ร่างสัญญาเพื่อประเมินความคิดเห็นจากสาธารณชน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวแล้วประมาณ 370,831 ตัน ลดลงประมาณ 15% จากจำนวน 437,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในเดือน ส.ค. มีการส่งออกจำนวน 57,322 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17% จากจำนวน 48,843 ตัน ในเดือนก่อน แต่ลดลงประมาณ 22% จากจำนวน 73,808 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือน ส.ค. ที่มีการส่งออกจำนวน 57,322 ตัน นั้นเป็นการส่งออกไปยังประเทศบราซิล 34,339 ตัน อิรัก 14,650 ตัน ชิลี 2,420 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)